



Ngày 16 tháng 11, 2023

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Bình an của Chúa chúng ta ở cùng từng người trong anh chị em!

Sau một tháng ở Rôma tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới, tôi được đầy năng lượng mà vẫn háo hức trở về nhà. Ngồi tại chỗ vừa cầu nguyện vừa lắng nghe mọi người trên toàn thế giới là một trải nghiệm rất mãnh liệt, ngập tràn lời cầu nguyện và phấn khởi. Điều làm tôi ấn tượng nhất là chúng tôi đang sống một trải nghiệm đồng nghị về việc thực sự lắng nghe để thấu hiểu – không đáp ứng hoặc xây dựng dựa trên nó – nhưng thực sự lắng nghe nhau và cuối cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Trong khi tôi đang lắng nghe Chúa Thánh Thần tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới, anh chị em trong Tổng Giáo phận cũng đã gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa Thánh Thần trong các phiên họp lấy ý kiến cộng đồng của *Đối Tác Trong Tin Mừng (the Partners of the Gospel)*. Sử dụng mô hình lắng nghe đồng nghị, các phiên họp lấy ý kiến này mời gọi mọi người cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ niềm hy vọng cũng như nỗi sợ hãi của mình và các ý kiến liên quan đến các gia đình giáo xứ được đề xuất.

Tôi vô cùng biết ơn những ý kiến đóng góp mà chúng tôi nhận được – và cảm thấy khiêm tốn trước sự tham gia của cộng đồng dân Chúa. Tổng cộng chúng tôi nhận được hơn 3,000 trang các phản hồi từ hơn 700 báo cáo của phiên họp lấy ý kiến, và 800 phản hồi trực tuyến.

Bất chấp những gì một số người có thể nghĩ, chúng tôi thực sự lắng nghe. Các gia đình giáo xứ được đề xuất này không phải “là một thỏa thuận đã xong.” Thực tế, đúng hơn là ngược lại. Các phản hồi của anh chị em được xem xét một cách kỹ lưỡng. Bởi vì các ý kiến đóng góp của anh chị em, nên đã có những thay đổi được đề xuất cho 25 gia đình giáo xứ. Các giáo xứ có thể thay đổi sẽ có vòng tư vấn lần hai vào tháng 12 về cơ cấu gia đình giáo xứ mới được đề xuất.

Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn sự phân định của chúng tôi để chúng tôi có thể đi theo nơi Thiên Chúa dẫn dắt chúng tôi trong tiến trình này. Mục tiêu của chúng ta là để gặp gỡ Chúa Kitô, đồng hành với nhau và sống niềm vui Tin Mừng. Trong khi chúng ta tái cấu trúc và canh tân các giáo xứ, nguyện xin cho phẩm chất của bí tích Rửa tội buộc chúng ta phải sống đức tin trọn vẹn hơn và đem Chúa Kitô vào trong thế giới.

Tôi biết ơn mọi người đã đóng một vai trò trong tiến trình lịch sử này – từ việc lên kế hoạch cho tới các phiên họp, huấn luyện các thiện nguyện viên, hướng dẫn các nhóm nhỏ, viết các báo cáo, v.v... Xin cảm ơn anh chị em đã chia sẻ thời giờ và tài năng, đó là một món quà thực sự cho cộng đồng giáo xứ của anh chị em và cho Giáo hội địa phương.

Một lần nữa, tôi tạ ơn Thiên Chúa cho sự tham gia đáng kính ngạc trong quá trình tham vấn này. Xin cảm ơn sự tham gia và lời cầu nguyện không ngừng của anh chị em cho nỗ lực canh tân, và xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho nỗ lực đổi mới này. Trân trọng,

Thân ái trong Trái Tim Chúa Kitô,

A handwritten signature in blue ink, reading "Paul D. Etienne". The signature is written in a cursive style with a large initial "P" and "E".

Tổng Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL
Tổng Giáo phận Seattle